

## Quincy Band Boosters 2023-2024

Bảng thông tin

### Chúng tôi là ai và Chúng tôi làm gì?

Quincy Band Boosters (QBB) là một tổ chức bao gồm phụ huynh, gia đình, cựu sinh viên và thành viên cộng đồng của các chương trình nhạc cụ thuộc Trường Công lập Quincy được thành lập vào năm 2013. QBB được điều hành bởi một nhóm tình nguyện viên tận tâm, cam kết hỗ trợ học sinh và giảng viên của Chương trình Nhạc cụ của Trường Công lập Quincy. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cơ hội cho mọi học sinh quan tâm đến Trường Công lập Quincy muốn học cách chơi một nhạc cụ.

QBB gây quỹ và kêu gọi quyên góp cho việc học của học sinh, hỗ trợ học bổng và trại hè nói riêng, đồ dùng cho Chương trình Nhạc cụ QPS nói chung, và bất kỳ hỗ trợ chung nào khác cần thiết. Vui lòng truy cập [www.quincybandboosters.com](http://www.quincybandboosters.com) để biết thêm thông tin.

### Tôi có thể giúp hỗ trợ Quincy Band Boosters bằng cách nào?

- Tham gia các cuộc họp hàng tháng của chúng tôi. Chúng tôi luôn hoan nghênh tài năng và kỹ năng độc đáo của quý vị!
- Hãy tham gia trở thành tình nguyện viên giúp đỡ các hoạt động của Band Booster. **Chúng tôi hoan nghênh mọi cam kết về thời gian tình nguyện, dù ít hay nhiều!** Các cơ hội tình nguyện viên hiện tại bao gồm: giúp đỡ tại các buổi biểu diễn; phục vụ như một đầu mối liên lạc giữa các phụ huynh cho các chương trình tiểu học hoặc trung học cơ sở; giúp sắp xếp mở và sắp xếp các dụng cụ chuẩn bị cho biểu diễn; viết các đề xuất/ đề án để gây quỹ; và nhiều hơn nữa. Một trong những cơ hội tình nguyện lớn nhất năm nay vào Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023, khi Vòng chung kết Ban nhạc điều hành toàn tiểu bang MICCA được tổ chức tại Veterans Memorial Stadium tại Quincy. **Chúng tôi cần hơn 50 tình nguyện viên suốt cả ngày cho sự kiện này và rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị!**

### Làm cách nào để đảm bảo tôi nhận được tất cả thông tin cần thiết?

- Tham gia các cuộc họp hàng tháng của chúng tôi
- Đăng ký email với QBB. Sau đó, quý vị có thể đăng ký trực tiếp tại các cuộc họp hoặc email cho chúng tôi qua email: [gbb2023to24@gmail.com](mailto:gbb2023to24@gmail.com). Xin lưu ý rằng mặc dù quý vị đã có tên trong danh sách email trong những năm trước nhưng quý vị cũng sẽ cần phải đăng ký tham gia cho năm học này. Quý vị có thể chọn không nhận email bất kỳ lúc nào.
- Quý vị có thể xem những thông tin đã được cập nhật qua trang mạng: : [www.quincybandboosters.com](http://www.quincybandboosters.com)
- Hãy bấm theo dõi chúng tôi qua Facebook: @quincybandboosters.
- Đối với học sinh của QNQ Band và Colorguard, hãy đăng ký nhận thông báo qua Remind App. Chúng tôi có sẵn bản sao giấy của hướng dẫn đăng ký hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi để yêu cầu một bản sao.

### Các cuộc họp được tổ chức khi nào?

Các cuộc họp của QBB được tổ chức vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng từ 7-8 giờ tối. Các cuộc họp vào tháng 9, 10 và 11 sẽ được tổ chức tại Trường North Quincy High. Từ tháng 12 trở đi, các cuộc họp sẽ được tổ chức tại Trường Quincy High.